

มติการประชุม

คณะกรรมการวัดถ้ำอ้นทราย

ครั้งที่ ๓๘-๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งเอกสารการประชุมที่แจกเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๗-๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานตามข้อ ๑-๔ และที่มีการแจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๗-๕/๒๕๖๒

๒. นำความเห็นและมติที่กำหนดให้พิมพ์มติที่ประชุมแสดงบนจอภาพ กรณีที่มีการรับรองมติ ในที่ประชุมไปจัดไว้ในระเบียบวาระที่ ๖.๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ กรมวิชาการเกษตรรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตร และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร นำความเห็นของกรรมการไปปรับปรุงมาตรการที่ดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการชี้แจง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบ รวมทั้งให้นำผลการดำเนินการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมารายงานต่อที่ประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ

วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ พิจารณารายละเอียด รวมทั้งข้อสังเกตของกรรมการ และนำมาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๔.๒ กรมวิชาการเกษตร...

1 ๔.๒ กรมวิชาการเกษตรเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
2 และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ
3 เกษตรรับผิดชอบ

4 มติที่ประชุม

5 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
6 ขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
7 และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ
8 นำความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
9 แล้วจึงให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
10 วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่อไป

11 ๔.๓ กรมประมงเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์
12 ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ

13 มติที่ประชุม

14 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์
15 ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ และมอบหมายให้
16 พิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ และคณะกรรมการพิจารณาร่าง
17 กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พิจารณา
18 ตามลำดับ และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

19 ๔.๔ กรมประมงเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับระบบการจำแนก
20 และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ

21 มติที่ประชุม

22 เห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความ
23 เป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ และมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการเพื่อออกประกาศต่อไป

24 ๔.๕ เครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองขอให้พิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลกระทบ
25 ต่อสุขภาพจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร

26 มติที่ประชุม

27 ๑. รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์และ
28 กรมวิชาการเกษตร และขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน
29 รวมถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวข้องด้วย และหากมีความคืบหน้าในการดำเนินการ
30 ขอให้รายงานให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทราบด้วย

31 ๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อ
32 สื่อสารกับประชาชนอย่างทางการ เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ
33 และนำรูปแบบของเว็บไซต์มาเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป

34 ๔.๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม...

1 ๔.๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
2 ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น
3 การเก็บรักษาและจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
4 มติที่ประชุม

5 ๑. เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่าง
6 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น การเก็บรักษา
7 และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๓ ท่าน
8 ประกอบด้วย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
9 ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ

10 ๒. มอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
11 เพิ่มเติม และนำเสนอประธานกรรมการวัตถุอันตรายลงนามต่อไป

12 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

13 ๕.๑ การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

14 มติที่ประชุม

15 รับทราบ

16 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

17 ๖.๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้
18 แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
19 อุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗

20 มติที่ประชุม

21 เห็นชอบในหลักการ เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงแล้ว ให้เสนอ
22 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ พิจารณารายละเอียด และนำเสนอ
23 คณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป

24 ๖.๒ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แจ้งผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้

25 มติที่ประชุม

26 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานนำข้อเสนอของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
27 (Thai-PAN) ไปพิจารณาดำเนินการและนำมารายงานต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังนี้

28 ๑) ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิชาการเกษตรร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการ
29 การสืบค้นย้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาคาร่าจำหน่ายและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างผิดกฎหมาย และสอบสวน
30 หาผู้กระทำผิดมาลงโทษ

31 ๒) ให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับของการจำหน่าย
32 วัตถุอันตรายต่อไปจนถึงการใช้ในแปลงปลูก และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด เพื่อคุ้มครองเกษตรกร
33 และผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

34 ๓) ให้คณะอนุกรรมการ...

1 ๓) ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองความเป็นอันตรายฯ พิจารณาเกี่ยวกับการ
2 ยกระดับการควบคุม Carbofuran, Methomyl และวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่มีเมตาโบไลต์เป็นวัตถุอันตรายที่
3 ยกเลิกการใช้แล้ว ให้เป็นวัตถุอันตราย ๔ และพิจารณาการยกระดับการควบคุม Carbendazim เป็นวัตถุอันตราย
4 ชนิดที่ ๔

5 ๔) ให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงค่า MRL ของสาร Chlorpyrifos,
6 Paraquat และ Glyphosate ในผัก ผลไม้และสมุนไพร หลังจากประกาศจำกัดการใช้มีผลบังคับใช้ และวัตถุ
7 อันตรายที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในประเทศ กำหนดค่า MRL ในกรณีที่พบการตกค้างของสารหลายชนิด
8 ร่วมกัน โดยเฉพาะสารในกลุ่มเดียวกันหรือมีการออกฤทธิ์เสริมกัน และให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาระบบการ
9 ตรวจสอบรับรอง Organic Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และสนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย์
10 /สำหรับกรณี...

11 สำหรับกรณีสารชีวภัณฑ์ที่มีพาราควอตและไกลโฟเซตปนเปื้อนมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร
12 พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

13 **๖.๓ กรมวิชาการเกษตร ขอให้พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบวัตถุอันตรายทางการเกษตร**
14 **กรณีนำไปใช้ในสนามกอล์ฟ**

15 **มติที่ประชุม**

16 มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาดำเนินการต่อไป

17 **๖.๔ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ขอให้พิจารณาหรือกำหนดมาตรการป้องกันปัญหา**
18 **การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในธุรกิจการผลิตแบ่งบรรจุและจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร**

19 **มติที่ประชุม**

20 มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำหนังสือชี้แจงต่อสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และรายงานให้
21 คณะกรรมการวัตถุอันตรายทราบ

22 **๖.๕ แนวทางปฏิบัติกรณีมีการรับรองมติในที่ประชุม**

23 **มติที่ประชุม**

24 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีที่จะรับรองมติในที่ประชุม โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำ
25 มติที่ประชุมและแสดงต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวด้วย